

## ประกาศที่ 49/2564

## เรื่อง นโยบายการฟื้นฟูเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ


เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความสมดุลในเชิงบวก (Net Positive Impact) โดยให้แต่ละพื้นที่เหมืองทั้งในและต่างประเทศ จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศที่ 1/2563 เรื่อง นโยบายการฟื้นฟูเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดให้ใช้นโยบายฟื้นฟูเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ ใหม่ ดังนี้

1. จัดทำแผนแม่บทการทำเหมืองคำนึงถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ห้ามดำเนินการทำเหมือง และไม่ตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองในประเทศพื้นที่มรดกโลก (World Heritage) พื้นที่คุ้มครองโดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN Category I-IV Protected Areas)
2. จัดทำแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ประกอบด้วย แผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเผื่อรั้งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน กำหนดวัตถุประสงค์ควบคู่ไปกับการทำเหมือง ตลอดจนอายุการทำเหมืองและหลังจากปิดเหมือง ให้สอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศ
3. จัดให้มีงบประมาณเพื่อรองรับแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองที่สามารถตรวจสอบได้ โดยอาจกำหนดให้มีลักษณะของกองทุนฟื้นฟู และบริหารเงินในกองทุนโดยคณะกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองของแต่ละพื้นที่
4. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทางการบริหารจัดการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management and Mitigation Hierarchy) ได้แก่ การหลีกเลี่ยง (Avoidance) การลดผลกระทบ (Minimization) การฟื้นฟูเหมือง (Rehabilitation & Restoration) และการชดเชย (Offset)

นอกจากนี้ให้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก (External Partner) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟูเมือง จัดทำแผนงานและติดตามผล รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำการตรวจสอบสภาพการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งใบอนุญาตประทานบัตรหมดอายุไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม

5. เผยแพร่เป้าหมายและแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง รวมถึงความคืบหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่สุดท้ายจากการทำเหมือง และกรจัดทำแผนการปิดเหมือง (Closure Plan)
6. หากมีการปิดเหมืองเนื่องจากประทานบัตรหมดอายุ หรือแหล่งวัตถุดิบหมด หรือไม่ประสงค์จะทำเหมืองต่อไป ให้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่หน้าเหมืองให้มีเสถียรภาพ (Stability) และปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับสภาพป่าหรือระบบนิเวศเดิม การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกใช้ประโยชน์ หรือปรับปรุงพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง และดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีระบุไว้ในใบอนุญาตประทานบัตร
7. แผนแม่บทการทำเหมือง และแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการ และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ในการใช้ประโยชน์พื้นที่สุดท้ายจากการทำเหมือง

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564



(นายนิธิ ภัทรโชค)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

